

จ.ขอนแก่นจับมือเทศบาลฯจัดยิ่งใหญ่ เทศกาลเปิบปลานิล-อันซีนสัตว์น้ำไทย

นายชนวัฒน์ พลอยโสภณ รอง ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า เวลานี้จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานประมง จ.ขอนแก่น, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด, เทศบาลนครขอนแก่น, ชมรมปลาสวยงาม จ.ขอนแก่น และกรมประมง ได้ร่วมกันจัดงาน วันปลาสวยงามภาคอีสานครั้งที่ 4 และงานเทศกาลกินปลานิล จ.ขอนแก่น ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ถนนกสิกรรมทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น

รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าเพื่อกระตุ้นธุรกิจปลาสวยงาม ใน จ.ขอนแก่น และภาคอีสาน, ให้ความรู้ด้านปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป, ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ, กระตุ้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ปลาสวยงามที่ได้รับความนิยม และมีการพัฒนาสายพันธุ์ตามความต้องการตลาด อีกทั้ง

เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการประกวดปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมและมีการพัฒนาสายพันธุ์ตามความต้องการตลาด อีกทั้งเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการประกวดปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชน จ.ขอนแก่น รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงได้ผ่อนคลายในการชมปลาสวยงาม ที่สำคัญ คือ เป็นการประชาสัมพันธ์พันธุ์รงค์บริโภคปลานิล ใน จ.ขอนแก่น และพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล เพื่อการส่งออก

นายชนวัฒน์ กล่าวถึงกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ด้วยว่า มีารประกวดปลาสวยงาม จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ปลาคารบี่, ปลากัด, ปลาทอง, ปลาทอมสี และ ปลาหางนกยูง ซึ่งถ้วยพระราชทาน ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตร การแข่งขันวาดภาพระบายสีปลาสวยงาม การแสดงนิทรรศการ “อันซีน สัตว์น้ำไทย” พบกับพันธุ์ไม้น้ำหลากหลายชนิด จากทั่วภูมิภาคของประเทศ ใกล้

ชิดกับปลาทะเลหลากหลายพันธุ์ในบ่อ Touch poov ขนาดใหญ่ ชมหมึก Octopus ขนาดยักษ์ ญาติสนิทของหมึกพอล พบอั้งมีตาแดง ที่มีเสียงร้องเหมือนเป็ด สาธิตการพ่นน้ำจับมด ของปลาเสือพ่นน้ำ และพบกับสัตว์ประหลาดอีกมากมาย ตลอดจนการแสดงปลาสวยงามที่ประเทศไทยส่งออก ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 20 อันดับแรก พร้อมสัตว์น้ำเข้ามาจากต่างประเทศ 10 ชนิด รวมทั้งลักษณะปลาสวยงาม พร้อมอุปกรณ์ จากร้านและฟาร์มทั่วภาคอีสาน

ส่วนกิจกรรมกินปลานิล จ.ขอนแก่น นายชนวัฒน์ กล่าวว่า มีนิทรรศการเกี่ยวกับปลานิล การประกวดปลานิลจัมโบ้ แข่งขันเรียงความหัวข้อ “กินปลานิลวันนี้สุขภาพดีวันหน้า” การแข่งขันกินปลานิล การทำอาหารจากปลานิล การจำหน่ายอาหารที่ทำจากปลานิล และปลาอื่น ๆ จากหน่วยงานประมงในอีสาน ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตร (พืช, ประมง, ปศุสัตว์) ที่ได้รับรองมาตรฐานและการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง,